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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2566 
ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท 

  

 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

การแนะน าก่อนการประชุม 

 พิธีกรกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนและแนะน าตัวแทนจากบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทนุ”) 
ตวัแทนผูบ้รหิารทรพัยสิ์นจากบรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คณะกรรมการที่ปรกึษาการลงทนุ กองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตวัแทนผูด้แูลผลประโยชน ์ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายและบนัทึกการประชมุจากบรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั ที่มารว่มประชมุ ดงันี ้

1. ตวัแทนจากบรษิัทจดัการกองทนุ 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate and Infrastructure Investment  
คณุศิรเิพ็ญ หวงัด ารงเวศ ผูจ้ดัการกองทนุ 
คณุฐปณีย ์นามนิราศภยั ผูจ้ดัการกองทนุ 

2. ตวัแทนจากผูบ้รหิารทรพัยสิ์น จากบรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

คณุสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. คณะกรรมการท่ีปรกึษาการลงทนุ จากบรษิัท เอเอ็มพี คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค ์   
คณุศรณัย ์บญุญะศิริ   

4. ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายและบนัทึกการประชมุ จากบรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั 

คณุเกษมสี สกลุชยัสิรวิิช 

5. ตวัแทนผูด้แูลผลประโยชน ์จากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์จ ากดั (มหาชน) 

คณุนชุจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ ์  

6. ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คณุสเุมษา ตัง้อยู่สขุ 

บรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั รบัหนา้ที่ในการลงทะเบียนและบนัทึกคะแนน  
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พิธีกรชีแ้จงถึงองคป์ระชมุของการประชมุสามญัประจ าปี 2566 ดงันี ้ 

 ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนดใหก้ารประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ
จะตอ้งมีองคป์ระชุมประกอบดว้ย ผูถื้อหน่วยลงทุนมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือ ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมตอ้งถือหน่วยลงทุนนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของกองทนุรวม 

 พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนมาเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ  ณ เวลา 14.00 น. 
มีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 49 ราย  ถือหน่วยรวม 16,721,201 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
293 ราย ถือหน่วยรวม 2,470,751,937 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนและผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้มาประชมุครัง้นีจ้  านวน 342 ราย 
ถือหน่วยรวมทัง้สิน้ 2,487,473,138 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.9763 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของกองทุน 
5,788,000,000 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชมุ และพิธีกรไดเ้ชิญคณุพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ 

คุณพรชลิต กล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 
ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) และเนื่องจากในขณะนีม้ีผูถื้อหน่วยลงทนุ
ที่เขา้มารว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุแลว้ จึงขออนญุาตเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2566 

พิธีกรชีแ้จงถึงระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 รบัทราบการจดัการกองทนุในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 
วาระท่ี 2  รบัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี 2565/66 
วาระท่ี 3  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทนุประจ าปี 2565/66 
วาระท่ี 4  รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2566/67 
วาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 

พิธีกรชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ ดงันี ้

ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ไดส่้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ และเนื่องดว้ยวาระการประชมุทัง้หมดเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ผูถื้อหน่วยลงทนุ
สามารถส่งค าถามหรือค าแนะน าต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ภายหลงัการน าเสนอวาระดงักล่าว
เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะส่งค าถามหรือค าแนะน าต่าง ๆ โปรดระบุหรือขานชื่อและนามสกุล 
พรอ้มแจ้งว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ก่อนส่งค าถามหรือให้ค าแนะน าทุกครัง้ 
ในการนี ้บรษิัทจดัการเปิดช่องทางในการส่งค าถามและค าแนะน าระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

1. ช่องทางการสนทนาผ่านขอ้ความ  

ใหท้่านพิมพข์อ้ความ และกดปุ่ มส่งค าถาม 

2. ช่องทางการสนทนาผ่านทาง video conference  

ใหท้่านกดปุ่ มสอบถามผ่านภาพและเสียง และกดปุ่ มตกลง เพื่อจองคิว เมื่อไดร้บัอนุญาตจากเจา้หนา้ที่
ควบคมุระบบ ขอใหท้่านเปิดกลอ้งและเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องท่าน 

ส าหรบัขอ้เสนอแนะ หรือค าถามของท่านที่เก่ียวขอ้งกบัวาระอื่น ๆ จะขอยกไปตอบในวาระอื่น ๆ นัน้ แทน 



3 
 

พิธีกรเชิญคณุฐปณีย ์ใหน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูตามวาระการประชมุต่อที่ประชมุ 

วาระที ่1  รับทราบการจัดการกองทนุในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทนุในอนาคต 

คณุฐปณียแ์ถลงใหท้ี่ประชมุทราบเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบักองทนุดงันี ้

ชื่อกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย 
เงินทนุจดทะเบียน • ณ วนัจดัตัง้กองทนุ : 62,510.4 ลา้นบาท 

• ภายหลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ที่ 17 : 51,542.1 ลา้นบาท 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย • ณ วนัจดัตัง้กองทนุ: 10.80 บาท 

• ภายหลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ที่ 17 : 8.905 บาท 
บรษิัทจดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวงจ ากดั  
ผูส้นบัสนนุ บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) และ 

บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส าหรบัรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีกองทนุลงทนุมีดงันี ้

รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทุนลงทุน 
ประเภททรพัยสิ์น สิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งทางราง 
รายละเอียดทรพัยสิ์น รายไดส้ทุธิที่จะเกิดจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั 

ครอบคลมุระยะทาง 23.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น สายสขุุมวิท 17 กิโลเมตร (สถานีหมอชิต 
– สถานีอ่อนนชุ) และสายสีลม 6.5 กิโลเมตร (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - สถานีสะพานตากสิน) 
สญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบขนส่งทางราง จะสิน้สดุลงในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572 
รายไดสุ้ทธิ คือ รายไดค้่าโดยสาร หักตน้ทุน ค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้่ายสินทรพัยท์ุน  ที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั 

ผูด้  าเนินการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีเขา้ลงทนุ วนัท่ี 17 เมษายน 2556 
อายกุารจดัหาผลประโยชน ์ วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572 
ตน้ทนุเงินลงทนุ 
ณ 31 มีนาคม 2566 

61,724.5 ลา้นบาท (รวมเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส ์จ านวน 325.5 ลา้นบาท) 

ราคาประเมินล่าสดุ 
ณ 31 มีนาคม 2566 

38,630.0 ลา้นบาท (ประเมินเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 และปรบัปรุงเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2566) 
โดยบรษิัท อเมรกินั แอ๊พเพรชลั (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach) 
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ทรพัยสิ์นที่กองทุนลงทุน คือ รถไฟฟ้า BTS สายหลกั ประกอบดว้ยสายสีเขียวเขม้ (สายสขุุมวิท) จากสถานีหมอชิต 
ถึง สถานีอ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร สายสีเขียวอ่อน (สายสีลม) จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีสะพานตากสิน 
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร  ส่วนเสน้ทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ประกอบดว้ย ส่วนต่อขยายส่วนเหนือจากสถานีหมอชิต ถึงสถานีคคูต 
ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายส่วนใตจ้ากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีเคหะ ระยะทาง 17.9 กิโลเมตร และส่วนต่อขยาย
ส่วนตะวนัตก จากสถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีบางหวา้ ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายต่าง ๆ  ขา้งตน้ กองทุนมีสิทธิ
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต  

ล าดบัต่อไป คณุฐปณียช์ีแ้จงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกองทนุดงันี ้

เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บีทีเอสซีไดป้ระกาศสิน้สดุโปรโมชั่นค่าโดยสารบตัรโดยสารประเภทรายเดือน  

เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บีทีเอสซีไดเ้ริ่มโปรโมชั่นใหม่ คือ โปรแกรม BTS Challenge ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมพอยท์
จากการเดินทาง เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงเป็นส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ  ผ่าน Rabbit Rewards โดยโปรโมชั่นใหม่นี ้
มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และต่อมาไดข้ยายระยะเวลา
จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2566 บีทีเอสซีไดป้รบัอตัราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ และปรบัเปลี่ยนโปรโมชั่นของโปรแกรม 
BTS Challenge  ส าหรบัอตัราค่าโดยสารที่ปรบัเพิ่มขึน้ตัง้แต่สถานีแรกถึงสถานีที่แปดเป็นตน้ไป จากเดิม 16 บาท ถึง 44 บาท 
เป็น 17 บาท ถึง 47 บาท โดยปรบัเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 7 อย่างไรก็ตาม ส าหรบัผูส้งูอายุ ยงัคงมีโปรโมชั่นส่วนลด
รอ้ยละ 50 จากอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ ส าหรบับัตรโดยสารประเภท 1 วัน (One-Day Pass) ปรบัราคาเพิ่มขึน้
จาก 140 บาทเป็นราคา 150 บาท 

ส าหรับโปรโมชั่นของโปรแกรม BTS Challenge บีทีเอสซีปรับเงื่อนไขการสะสมเที่ยวเดินทางเพื่อรับพอยท์ 
โดยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 จะมีการใหพ้อยทพ์ิเศษ และระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 
31 ธันวาคม 2566  จะเป็นพอยทป์กติ เงื่อนไขการสะสมเที่ยวเดินทางเพื่อรบัพอยท ์และแลกรบัสิทธิเที่ ยวเดินทางฟรี หรือ
สิทธิพิเศษต่าง ๆ จากรา้นคา้ชัน้น า สามารถดรูายละเอียดที่ https://rewards.rabbit.co.th 

นอกจากนี ้บีทีเอสซีร่วมกับบริษัทในเครือใหบ้ริการแพ็กเกจรายเดือน ไดแ้ก่ แพ็กเกจจ านวน 15 เที่ยวต่อเดือน 
แพ็กเกจจ านวน 25 เที่ยวต่อเดือน และแพ็กเกจจ านวน 35 เที่ยวต่อเดือน เพื่อรบัคปูองเที่ยวเดินทาง และคปูองสว่นลด
จากรา้นคา้ที่รว่มโครงการ 

เรื่องต่อไป คือ การจดัการกองทนุในเรื่องที่ส  าคญัและแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การเติบโตในทรพัยสิ์นที่กองทุนลงทุนครัง้แรก และเติบโตจากการลงทุน
ในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอื่น ๆ ส าหรบัการเติบโตในทรพัยสิ์นที่กองทุนลงทุนครัง้แรก มีโอกาสเติบโตจากจ านวน
ผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มขึน้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึน้ และจากการเปิดใหบ้ริการของส่วนต่อขยายต่าง ๆ  
ที่จะท าใหม้ีผูโ้ดยสารจากพืน้ที่ต่าง ๆ ใชบ้ริการเสน้ทางสายหลกัเพิ่มขึน้  และการเติบโตของอตัราค่าโดยสาร บีทีเอสสามารถ
ปรบัค่าโดยสารในอนาคตได ้โดยโครงสรา้งค่าโดยสารของกองทุนมีสองอตัรา คือ อัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บปัจจุบัน และ
อตัราค่าโดยสารสงูสดุที่อาจเรียกเก็บได ้โดยอตัราค่าโดยสารสงูสดุที่อาจเรียกเก็บได ้จะปรบัขึน้ตามดชันีราคาผูบ้ริโภคทั่วไป
ของกรุงเทพมหานคร หากดชันีราคาผูบ้รโิภคไดป้รบัสงูขึน้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 นบัจากวนัที่ปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารครัง้ล่าสดุ 
ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน กองทนุจะมีสิทธิปรบัอตัราค่าโดยสารสงูสดุที่อาจเรียกเก็บเพิ่มเติมได ้ 

https://rewards.rabbit.co.th/
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นอกจากทรัพยสิ์นที่กองทุนลงทุนในปัจจุบัน กองทุนมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอื่น ๆ โดยกองทุนมีสิทธิในการซือ้ (Right to Purchase) รายไดท้ี่เก่ียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักหลังสิน้สุด
สัญญาสัมปทาน และสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีเขียวส่วนเหนือ  สายสีเขียวส่วนใต ้และสายสีเขียวส่วนตะวนัตก  
รวมถึงมีสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซือ้ (Right of First Refusal) รายไดจ้ากโครงการอื่น ๆ  ของบีทีเอสซี หรือกลุ่มบีทีเอส 
ในปัจจบุนั คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพ ู

เรื่องต่อไป คือ การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารทรพัยสิ์น 

บรษิัทจดัการมีการด าเนินการและติดตามการปฏิบตัิงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบรษิัทจดัการจะมีการพิจารณา
งบประมาณค่าใชจ้่าย O&M และเป้าหมายรายไดค้่าโดยสารสทุธิประจ าปี ซึ่งบีทีเอสซีจดัท าส่งใหก้องทุน และบริษัทจดัการ
จะมีการพิจารณารายรบัและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตัง้ไวห้รือไม่ รวมถึงท าการตรวจสอบรายไดค้่าโดยสาร
และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ว่าถกูตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจดัเก็บรายได ้บรษิัทจดัการไดจ้ดัใหม้ีการสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเก็บรายได้
ค่าโดยสาร และด าเนินการใหม้ีการสุ่มตรวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบีทีเอสซี  

นอกจากนี ้บรษิัทจดัการยงัมีส่วนรว่มในการบรหิารจดัการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบรษิัทจดัการไดเ้ขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการบรษิัทของบีทีเอสซีจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการ 

ส าหรบัเรื่องปัจจยัหรือเหตุการณท์ี่อาจมีผลกระทบในอนาคต ประกอบดว้ย 

เรื่องแรก คือแผนรายจ่ายลงทนุ กองทนุมีแผนรายจ่ายลงทนุส าหรบักองทนุในปี 2566/67 เป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 
65.7 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าอะไหล่ส ารองประมาณ 31.3 ลา้นบาท ค่าอุปกรณแ์ละเฟอรน์ิเจอรส์ าหรบัส านกังานประมาณ 
18.4 ลา้นบาท และค่าเครื่องจกัรและอปุกรณป์ระมาณ 16.0 ลา้นบาท   

เรื่องที่สอง คือสัญญาซ่อมบ ารุง บีทีเอสซีไดท้ าสัญญาว่าจา้ง  Siemens ซ่อมบ ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชน 
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 โดยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 มีนาคม 2566 กองทุนมีค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 246.5 ลา้นบาท และ 3.1 ลา้นยูโร 
และกองทุนมีค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงรถไฟใหม่ส าหรบัปี 2565/66 เป็นจ านวนเงิน 11.1 ลา้นบาท 
และ 0.2 ลา้นยโูร 

เรื่องที่สาม คือ บีทีเอสซีมีแผนซ่อมบ ารุงปรบัปรุงขบวนรถไฟ (Refurbishment) ส าหรบัรถไฟเดิมจ านวน 35 ขบวน 
ซึ่งเป็นการปรบัปรุงระยะยาว 6-7 ปี ทัง้นี ้บีทีเอสซีอยู่ระหว่างศกึษาการปรบัปรุงขบวนรถไฟ 

เรื่องที่ส่ี คือ ค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ไดม้ีค  าสั่งเรื่อง การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีวัตถุประสงคใ์หก้ารเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีว
เสน้ทางหลกั โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นโครงข่ายเดียวกัน อ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางของผูโ้ดยสาร และมีการก าหนดอตัราค่าโดยสารท่ีเหมาะสม 
เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน โดย ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
หากคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ อาจท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งค่าโดยสารที่เรียกเก็บ ทั้งนี ้บริษัทจดัการ
จะจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุและชีแ้จงรายละเอียดต่อไป 



6 
 

พิธีกรแจ้งว่า ก่อนที่จะให้ผูถ้ือหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ขอให้คุณศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการจดัการกองทุนในเรื่องที่ส  าคญั
และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 

พิธีกรแถลงว่า ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจดัการกองทุนในเรื่องที่ส  าคญั
และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 

พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 1 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุเขา้ร่วมประชุมเอง 
หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถสอบถามตามช่องทางการสนทนาผ่านขอ้ความ 
โดยให้ท่านพิมพข์้อความ และกดปุ่ มส่งค าถาม หรือช่องทางการสนทนาผ่านทาง video conference โดยให้ท่านกดปุ่ ม
สอบถามผ่านภาพและเสียง และกดปุ่ มตกลง เพื่อจองคิว เมื่อไดร้บัอนุญาตจากเจา้หนา้ที่ควบคุมระบบ ขอใหท้่านเปิดกลอ้ง
และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องท่าน 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า ณ ปัจจุบนั บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
ไดบ้รหิารการใชง้านขบวนรถเต็มความสามารถแลว้หรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเรง่ด่วน 

คุณสรุพงษ์ ชีแ้จงว่า รถไฟฟ้าที่ใหบ้ริการในสายสีเขียวทัง้ส่วนหลกัและส่วนต่อขยายมีจ านวน 98 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ้
ส าหรบัจ านวนรถไฟฟ้าที่ใหบ้ริการในชั่วโมงเร่งด่วนจะมี 2 ขบวนวิ่งวนในส่วนหลัก และ 1 ขบวนวิ่งยาวถึงส่วนต่อขยาย 
ส่วนจ านวนรถไฟฟ้าของกองทุนค านวณจ านวนรถไฟฟ้าไดป้ระมาณ 38 ขบวน และใหบ้ริการในชั่วโมงเร่งด่วนจ านวน 36 ขบวน 
และส ารองไวจ้ านวน 2 ขบวน และหมนุเวียนซ่อมบ ารุง ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 94 ของจ านวนรถไฟฟ้าที่ใหบ้ริการในสายสีเขียว
ส่วนหลกัทัง้หมด 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบจ านวนผูโ้ดยสารกบัความสามารถในการรองรบัของขบวนรถไฟฟ้า (Line Load) 
ในชั่วโมงเร่งด่วน สายสุขุมวิทอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 63 และสายสีลมอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 50 ดังนั้น ขบวนรถไฟฟ้าจึงยัง
สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดเ้พิ่มขึน้ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า จากประมาณการรายไดข้องกองทนุในปี 2562/2563 อยู่ที่ประมาณ 6,800 ลา้นบาท 
และประมาณการรายไดข้องกองทนุในปี 2566/2567 อยู่ที่ประมาณ 8,400 ลา้นบาท และประมาณการรายไดข้องกองทุนในปี 
2571/2572 อยู่ที่ประมาณ 11,000 ลา้นบาท จึงขอสอบถามว่ากองทนุมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มจ านวนรถไฟฟ้าหรือไม่ 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามประมาณการรายไดข้องกองทนุ กองทนุไม่มีความจ าเป็นตอ้งลงทนุเพื่อเพิ่มจ านวน
รถไฟฟ้า เพราะบีทีเอสซีเพิ่งซือ้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมจ านวน 46 ขบวน รวมเป็น 98 ขบวน เพื่อรองรับการเปิดใหบ้ริการของ
ส่วนต่อขยายต่าง ๆ และการใหบ้รกิารในส่วนของสายสีเขียวส่วนหลกั 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า ในกรณีที่กองทุนใช้สิทธิในการซือ้ทรัพยสิ์นจากบีทีเอส หรือกลุ่มบีทีเอส 
ส าหรบัรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ที่เปิดใหบ้รกิาร กองทนุจะก าหนดอตัราผลตอบแทนไวท้ี่เท่าไหร่ และอตัราผลตอบแทน ณ วนัจดัตัง้
กองทนุ คือ อตัราใด 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า การลงทุนเพิ่มเติมนัน้ กองทุนจะตอ้งพิจารณาอตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนตอ้งการ ณ ขณะที่
จะมีการเปิดจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเติม และพิจารณาผลตอบแทนของตลาด ณ ขณะนั้นประกอบดว้ย ส าหรบัการลงทุน
ในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม กองทนุจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน  ส าหรบัอตัราผลตอบแทน ณ วนัจดัตัง้กองทนุ 
อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 8 โดยค านวณจากราคาที่นกัลงทนุจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ณ เวลาดงักล่าว 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาตามสัญญาในการไดส้ิทธิในการรบัประโยชน์
จากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งทางราง กองทนุจะลงทนุเพิ่มเติมในส่วนต่อขยายส่วนตะวนัตก 
จากสถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีบางหวา้ ส่วนต่อขยายส่วนเหนือจากสถานีหมอชิต ถึงสถานีคูคต ส่วนต่อขยายส่วนใต้
จากสถานีอ่อนนชุ ถึงสถานีเคหะ และ รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า กองทุนมีความตัง้ใจจะลงทุนเพิ่มเติม แต่ทัง้นีต้อ้งพิจารณาทรพัยสิ์นที่จะเขา้ลงทุนว่าสามารถ
ลงทนุไดห้รือไม่ ส าหรบัส่วนต่อขยายต่าง ๆ นัน้ บีทีเอสซีจะไดร้บัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง (O&M Fee) 
ซึ่งไม่ใช่รายไดค้่าโดยสาร กองทุนสนใจที่จะลงทนุในสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดค้่าโดยสารของสายสีเขียวส่วนหลกั
หลงัหมดสญัญาสมัปทาน ซึ่งถา้หากบีทีเอสซีไดร้บัการขยายระยะเวลาสมัปทาน กองทุนก็จะลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยส์ินนี ้
และอาจลงทนุในสิทธิในการไดร้บัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง (O&M Fee) ส าหรบัส่วนต่อขยายต่าง ๆ ดว้ย 

ส าหรบัการลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูกองทุนมีสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะลงทนุ 
การลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับบีทีเอสว่าจะขายสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดจ้ากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ดงักล่าวหรือไม่ ถา้บีทีเอสประสงคจ์ะขาย กองทนุก็มีความประสงคจ์ะลงทนุเพิ่มในส่วนนี ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า ความคืบหนา้ในการก่อสรา้งสถานีเสนารว่มเป็นอย่างไร 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงว่า ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของบีทีเอสซี 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า หลังวันที่ 4 ธันวาคม 2572 รายไดข้องกองทุนจะเท่ากับศูนยใ์ช่หรือไม่  
และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2566 ตน้ทุนเงินลงทุนเท่ากับ 61,724.5 ลา้นบาท ราคาประเมินเท่ากับ 38,630 ลา้นบาท แสดงว่า
กองทนุมีผลขาดทนุ ณ วนัประเมินใช่หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า หลงัวนัที่ 4 ธันวาคม 2572 ถา้กองทุนไม่ไดต้่ออายุสญัญาในการไดส้ิทธิในการรบัประโยชน์
จากรายไดใ้นอนาคต กองทนุจะไม่สามารถจดัหาผลประโยชนไ์ด ้รายไดข้องกองทนุจะเท่ากบัศนูย ์ 

ส าหรบัเงินลงทนุ ปัจจบุนัราคาประเมินเงินลงทนุเท่ากบั 38,630 ลา้นบาท ต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรก ท าใหเ้กิดขาดทนุ
จากการประเมิน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาสัญญาในการไดส้ิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายได้
ในอนาคตที่เหลืออยู่ โดยจะเหลือศนูย ์ณ วนัสิน้สดุสญัญาดงักล่าว 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า สิทธิที่จะลงทนุในส่วนต่อขยาย กองทนุจะใชสิ้ทธิดงักล่าวเมื่อใด 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า การลงทุนในส่วนต่อขยายต่าง ๆ จะเป็นการลงทุนในสิทธิในการไดร้บัรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง (O&M Fee) ซึ่งอาจไม่เข้าเกณฑ์การลงทุนของกองทุน ดังนั้น ถ้าหากกองทุนจะลงทุน ใน
ส่วนต่อขยายต่าง ๆ เพื่อให้ไดส้ิทธิในการไดร้ ับรายไดจ้ากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง (O&M Fee) นั้น 
จะตอ้งลงทนุพรอ้มกบัการลงทนุในสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดค้่าโดยสาร หากไดร้บัการต่อสญัญาสมัปทาน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า สถานะของหนีท้ี่กรุงเทพมหานครคา้งช าระเป็นอย่างไร 

คณุสรุพงษ์ ชีแ้จงว่า หนีท้ี่เรียกรอ้งใหก้รุงเทพมหานครช าระมี 2 มลูหนี ้คือ หนีค้่าจา้งเดินรถไฟฟ้าตามจ านวนค่าจา้ง 
ณ วนัที่ฟ้อง หนีจ้  านวนนีศ้าลปกครองกลางมีค าตดัสินใหก้รุงเทพมหานครช าระหนีใ้หแ้ก่บีทีเอสซี ปัจจบุนั อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
ของกรุงเทพมหานคร ส าหรบัหนีค้่าจา้งเดินรถไฟฟ้าที่เกิดขึน้หลงัวนัฟ้อง ปัจจบุนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

อีกมลูหนี ้คือ หนีง้านติดตัง้ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในส่วนต่อขยาย ซึ่งครบก าหนดช าระเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2566 
ปัจจุบนั บีทีเอสซีไดม้ีหนงัสือทวงถามไปยงักรุงเทพมหานคร และไดเ้ขา้ไปหารือกับผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยปัจจบุนั 
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า เหตใุดรถไฟฟ้าบางขบวนไม่ใหบ้รกิารเต็มระยะทาง 

คุณสุรพงษ์ ชี ้แจงว่า การที่รถไฟฟ้าบางขบวนไม่ให้บริการเต็มระยะทาง เนื่องจากเป็นไปตามข้อตกลงกับ
กรุงเทพมหานคร ส าหรบัการใหบ้รกิารเดินรถในส่วนต่อขยาย 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า หากไม่ขายหน่วยลงทนุก่อนวนัสิน้สดุสญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชน์
จากรายไดใ้นอนาคต หน่วยลงทนุจะไม่มีค่าใช่หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า ถา้สญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตสิน้สดุลง มลูค่าหน่วยลงทุน
จะเทา่กบัศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งขายหน่วยลงทนุก่อนหรือไม่นัน้ หากพิจารณาราคาหน่วยลงทนุในปัจจบุนั เทียบกบั
จ านวนผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต อัตราผลตอบแทนมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับราคาหน่วยลงทุนที่ต  ่ากว่า
มูลค่าที่ควรจะเป็น ผูจ้ัดการกองทุนเห็นว่าควรจะถือหน่วยลงทุน ยังไม่จ าเป็นตอ้งขายหน่วยเพราะสิน้สุดสัญญาสัมปทาน
มลูค่าจะเป็นศนูย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า การค านวณรายไดสุ้ทธิ คิดจากค่าโดยสารของขบวนรถจ านวน 38 ขบวน 
ที่ใหบ้รกิารในสายสีเขียวส่วนหลกั โดยไม่ค านวณค่าโดยสารของขบวนรถในส่วนต่อขยายใช่หรือไม่ หรือค านวณอย่างไร 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงว่า กองทนุซือ้สิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตจากการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลกั 
ดงันัน้ รายไดข้องกองทุนจะมาจากรายไดค้่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลกั ส าหรบัรายไดข้องส่วนต่อขยาย จะเป็นรายได้
ของกรุงเทพมหานคร จะไม่ไดค้ิดจากจ านวนรถไฟฟ้าที่ใหบ้รกิาร จ านวนรถไฟฟ้าจะเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันค่าใชจ้่ายระหว่าง
ส่วนหลกัและส่วนต่อขยาย 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า ค่าใชจ้่ายในบ ารุงปรบัปรุงขบวนรถไฟ ถือเป็นรายจ่ายของกองทนุหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่ายในบ ารุงปรับปรุงขบวนรถไฟถือเป็นรายจ่ายของกองทุน กองทุนไดป้ระมาณการ
ค่าใชจ้่ายในส่วนนีไ้ว ้ณ วนัจดัตัง้กองทนุ ทัง้นี ้อยู่ระหว่างการพิจารณาของบีทีเอสซี ว่าจะด าเนินการส่วนไหน เมื่อไหร ่และอย่างไร 
รวมถึงจ านวนค่าใชจ้่ายส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า การประเมินราคาดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach) ใชอ้ตัราคิดลดในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นเท่าใด 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงว่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 การประเมินราคาดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach) ใชอ้ตัราคิดลด
ในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นรอ้ยละ 7  

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทาง
การจดัการกองทนุในอนาคตเรียบรอ้ยแลว้ 

 พิธีกรเชิญคณุฐปณียใ์หน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูในวาระที่ 2 ต่อที่ประชมุ 

วาระที ่2 รับทราบงบการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2565/66 

 คณุฐปณียแ์ถลงใหท้ี่ประชมุทราบถึงงบการเงินประจ าปี 2565/66 ของกองทนุ ดงันี ้

ในส่วนของงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 สินทรพัยร์วมของกองทุนมีจ านวน 39,946.9 ลา้นบาท โดยสินทรพัยห์ลกั 
คือ เงินลงทุนในสัญญาซื ้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 38,630 ล้านบาท กองทุนมีหนี ้สินรวมจ านวน 12.3 ล้านบาท 
และมีสินทรพัยส์ุทธิเท่ากับ 39,934.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6.8995 บาทต่อหน่วย กองทุนมีขาดทุนสะสม 12,661 ลา้นบาท 
ลดลงจาก 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากกองทนุมีก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

ในส่วนของงบก าไรขาดทุนของปี 2565/66 กองทนุมีรายไดร้วมจ านวน 3,462.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 266.4 จากปีก่อน  
เนื่องจากรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจ านวน 3,455.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 266.5 จากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้โดยสาร จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึน้ กองทุนมี
ดอกเบีย้รบัจ านวน 7.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 211.4 จากปีก่อน กองทุนมีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 62.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 
จากปีก่อน กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุนจ านวน 51.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.9 จากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน และค่าใชจ้่ายในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น เนื่องจากปีที่แลว้
มีการประเมินใหญ่ของมลูค่าทรพัยส์ิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู กองทุนมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จ านวน 11.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 40 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินคืนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
และค่าใชจ่้ายในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจัดประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ท าใหก้องทุนมี รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิจ านวน 
3,399.8 ลา้นบาท และมีขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุนจ านวน 109.9 ลา้นบาท  การเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน
เท่ากบั 3,289.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 163.6 จากปีก่อน 
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ในส่วนของงบกระแสเงินสดของปี 2565/66 กองทุนมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,738.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 266 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากผลการด าเนินงานของกองทนุท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้กองทนุมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรม
จัดหาเงินจ านวน 2,703 ลา้นบาท เนื่องจากกองทุนจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งจ านวน  กองทุนมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 จ านวน 53.1 ลา้นบาท 

เรื่องต่อมา คือภาพรวมของผลการด าเนินงานของกองทนุ  

จ านวนเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึน้รอ้ยละ 120.3 จากปีก่อน อยู่ที่ 163.4 ลา้นเที่ยว โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการยกเลิก
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปิดประเทศ ท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสารเพิ่มขึน้ ส าหรบัอตัรา
ค่าโดยสาร อตัราค่าโดยสารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.1 จากปีก่อน ค่าโดยสารเฉล่ียอยู่ที่ 32.9 บาทต่อเที่ยว โดยมีสาเหตจุากการปรบั
อตัราค่าโดยสาร 

นอกจากนี ้รายไดค้่าโดยสาร รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ  (NRTA) และรายไดจ้าก
การลงทนุสทุธิ ในปี 2565/66 ก็เพิ่มขึน้จากปีก่อน ท าใหจ้ านวนเงินที่สามารถจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุปี 2565/66 เพิ่มขึน้เช่นกนั 

ล าดบัต่อมา คือรายละเอียดของผลการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี 2565/66  

รายไดค้่าโดยสารส าหรบัปี 2565/66 เท่ากบั 5,375 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,986.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 125.1 จากปีก่อน 
เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารและอตัราค่าโดยสารท่ีเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมเท่ากับ 1,919.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 474.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32.8 จากปีก่อน 

เนื่องจาก 1) การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขาย เพราะกองทนุมีโปรโมชั่นของโปรแกรม BTS Challenge ที่ผูโ้ดยสารเดินทาง
จะไดร้ับพอยท ์ท าให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายของพอยทท์ี่แจกให้กับผู้โดยสารสูงขึน้ตามจ านวนเที่ยวการเดินทางที่มากขึน้ 
2) การเพิ่มขึน้ของค่าซ่อมบ ารุง เพิ่มขึน้ 90.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 20.2 จากปีก่อน จากค่าใชจ้่ายในการศกึษาการปรบัปรุงรถไฟ 

(refurbishment) และค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่รถไฟ (train overhaul expenses) 3) ค่าสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้ 80.3 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 27.2 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าไฟฟ้าผันแปร (FT cost) และการใชห้น่วยไฟฟ้ามากขึน้จากจ านวน
ผู้โดยสาร และชั่วโมงการเดินรถเพิ่มขึน้  และ 4) ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ 66.3 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.1 
เนื่องจากการจ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังาน ค่าชดเชยและเงินเกษียณส าหรบัพนกังานเกษียณอายุที่เพิ่มขึน้  จากค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวขา้งตน้ รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิเท่ากับ 3,455.2 ลา้นบาท และอตัราก าไร
จากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 64.3 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุประจ าปี 2565/66 

พิธีกรแถลงว่า ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุประจ าปี 2565/66 
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พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 2 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุเขา้ร่วมประชุมเอง 
หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถสอบถามตามช่องทางการสนทนาผ่านขอ้ความ  
โดยให้ท่านพิมพข์้อความ และกดปุ่ มส่งค าถาม หรือช่องทางการสนทนาผ่านทาง video conference โดยให้ท่านกดปุ่ ม
สอบถามผ่านภาพและเสียง และกดปุ่ มตกลง เพื่อจองคิว เมื่อไดร้บัอนุญาตจากเจา้หนา้ที่ควบคุมระบบ ขอใหท้่านเปิดกลอ้ง
และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องท่าน 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า กองทุนจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทุกปีจนสิน้สุดระยะเวลา
ตามสัญญาในการไดส้ิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งทางราง  
หรือจะประเมินทกุ ๆ 3 ปี ถา้มีการประเมินทัง้ 2 กรณี การประเมินทกุ ๆ 3 ปี แตกต่างจากการประเมินทกุปีอย่างไร 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนดใหก้องทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งท าการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเต็มรูปแบบทกุๆ 3 ปี หรือกรณีที่มีเหตกุารณก์ารเปล่ียนแปลง
ที่มีนยัส าคญั ทัง้นี ้กองทุนไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีและเห็นชอบร่วมกันว่าจะท าการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเต็มรูปแบบ
ทกุ ๆ  2 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง หรือเหตกุารณท์ี่มนียัส าคญัที่อาจจะเกิดขึน้กบักองทนุ โดยการประเมินมลูค่ายตุธิรรม
ของเงินลงทุนเต็มรูปแบบครัง้ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งครัง้ถัดไปจะประเมินในเดือนมีนาคม 2567 โดยการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเต็มรูปแบบ จะเป็นการทบทวนสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการรายได ้เช่น จ านวนผูโ้ดยสาร 
อตัราค่าโดยสาร รวมถึงการทบทวนค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และปัจจยัที่มีผลกระทบ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ และระบบรถไฟฟ้า 

ส าหรบัการทบทวนรายไตรมาส กองทนุจะทบทวนทกุไตรมาส เพื่อตดักระแสเงินสดในไตรมาสที่ผ่านมา และปรบัปรุง
รายการต่าง ๆ แต่จะไม่เปล่ียนแปลงสมมติฐานต่าง ๆ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า ค าว่า “จ านวนเที่ยวคน” มีความหมายเหมือนกบัค าว่า “จ านวนคน” หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า ค าทัง้สองมีความหมายแตกต่างกัน ค าว่า “จ านวนเที่ยวคน” จะหมายถึงจ านวนเที่ยวการเดินทาง
ของการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า แตกต่างจากค าว่า “จ านวนคน” ที่ผูโ้ดยสาร 1 คน อาจมีเที่ยวการเดินทางมากกว่า 1 เที่ยวได ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า หากกรุงเทพมหานครชดใชห้นีใ้หแ้ก่บีทีเอสซี เงินดงักล่าวจะเป็นของกองทนุหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า เงินที่กรุงเทพมหานครชดใชใ้หแ้ก่บีทีเอสซีจะไม่ เป็นของกองทุน เพราะเป็นหนีต้ามสัญญา
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบีทีเอสซี ซึ่งเป็นหนีเ้ก่ียวกบัการด าเนินงานในส่วนต่อขยาย ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบักองทนุ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 
2665/66 เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรเชิญคณุฐปณียใ์หน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูในวาระที่ 3 ต่อที่ประชมุ 
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วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการจ่ายคืนเงนิทุนประจ าปี 2565/66 

 คุณฐปณีย ์แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลมากกว่าปีละหนึ่งครัง้ ในกรณีที่
กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ ทั้งนี ้ก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ 
หมายถึง ก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทุนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที่ใหสิ้ทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุในล าดบัแรก (ถา้มี) ในกรณีที่มีก าไรสะสม
กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมได ้ในกรณีที่กองทนุยงัมีขาดทนุสะสมอยู่บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

นอกจากนี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุน
ใหเ้หมาะสม ตามแนวทางที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และบริษัทจดัการจะไม่กูย้ืมเงิน
เพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ส าหรบันโยบายการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะเกิดในกรณีต่อไปนี ้

1. ตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุ  

2. กองทนุมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่ (ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่) 

3. กองทนุมีรายการค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด  

 4. กรณีอื่น ๆ ที่มีมติของผูถื้อหน่วยลงทนุใหล้ดเงินทนุจดทะเบียน   

ทั้งนี ้การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อลดจ านวน
หน่วยลงทนุ 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุนจนถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทัง้สิน้ 25 ครัง้ 
รวมเป็นเงิน 4.342 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทุน รวมทัง้สิน้ 17 ครัง้ รวมเป็นเงิน 1.895 บาทต่อหน่วย ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 กองทนุไม่สามารถจ่ายเงินปันผล เนื่องจากกองทนุมีขาดทนุสะสม 
อย่างไรก็ตาม กองทุนมีเงินสดจากการด าเนินงาน จึงสามารถจ่ายออกในรูปเงินคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดจ้ านวน 4 ครัง้ 
เป็นเงินจ านวน 0.587 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.93 ของรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ ซึ่งเป็นรายไดก้่อนการปรบัปรุงรายการขาดทนุสทุธิ
จากเงินลงทนุ 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทนุ
ประจ าปี 2565/66 

พิธีกรแถลงว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน
ประจ าปี 2565/66 
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พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 3 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุเขา้ร่วมประชุมเอง  
หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถสอบถามตามช่องทางการสนทนาผ่านขอ้ความ  
โดยให้ท่านพิมพข์้อความ และกดปุ่ มส่งค าถาม หรือช่องทางการสนทนาผ่านทาง video conference โดยให้ท่านกดปุ่ ม
สอบถามผ่านภาพและเสียง และกดปุ่ มตกลง เพื่อจองคิว เมื่อไดร้บัอนุญาตจากเจา้หนา้ที่ควบคุมระบบ ขอใหท้่านเปิดกลอ้ง
และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องท่าน 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า แนวโนม้เงินคืนทนุประจ าปี 2566/67 จะมากกว่าปี 2565/66 หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า บริษัทจดัการคาดว่าการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสาร
ที่เพิ่มขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิดที่ดีขึน้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า จากผลการด าเนินงานในปัจจุบัน บริษัทจัดการคาดว่ากองทุนจะมีก าไร
และสามารถเริ่มจ่ายเงินปันผลในปีใด หรือกองทนุจะจ่ายผลประโยชนต์อบแทนในรูปเงินคืนทนุตลอดไปจนครบอายสุญัญา 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลไดเ้มื่อกองทุนไม่มีขาดทุนสะสม ซึ่งขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน
ของกองทนุ ดงันัน้ จึงไม่สามารถตอบไดว้่าจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า หลงัจากกองทุนไม่ไดร้บัสิทธิยกเวน้ภาษีเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเสีย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัเงินจากกองทุนในรูปของเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งเสีย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า จะมีอุปสรรคใดที่จะท าใหก้องทุนไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตามมลูค่าของกองทนุ ณ ขณะนี ้

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินคืนทุนนั้นจะขึน้อยู่กับรายไดข้องกองทุน ซึ่งพิจารณาจากจ านวนผู้โดยสาร
ว่าจะเทียบเท่ากบัจ านวนผูโ้ดยสารก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโควิดหรือไม่ และเป็นไปตามที่กองทนุคาดการณไ์วห้รือไม่ 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า กองทุนจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยไม่ไดจ้่ายเงินปันผล 
เหตุใดจึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุต่อไป 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงว่า เหตผุลที่เสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุต่อ เนื่องจากราคาหน่วยลงทนุค่อนขา้งต ่ากว่า
มลูค่าที่ควรจะเป็นของกองทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุต่อก็จะยงัไดร้บัผลตอบแทน โดย ณ ราคาปัจจบุนั คาดว่า
ผลตอบแทนตามรายงานประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน จะไดอ้ตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 20 แต่ถา้หากผูถ้ือหน่วยลงทุน
ขายหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะขาดทนุจากราคาหน่วยลงทนุในปัจจบุนั และจะเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนในอนาคต 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จ านวนเงินปันผล
และเงินคืนทนุท่ีไดร้บัทัง้หมดจนถึงปัจจบุนั และที่จะไดร้บัในอนาคตตามที่คาดการณ ์ส าหรบักรณีที่ไม่มีเหตกุารณท์ี่จะกระทบ
ต่อรายไดข้องกองทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัผลตอบแทนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าราคาหน่วยลงทนุตอนจดัตัง้กองทนุ 
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คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัผลตอบแทนมากกว่าจ านวนเงินที่ซือ้หน่วยลงทุนตอนจดัตัง้กองทุน 
เพราะกองทุนจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนแลว้จ านวนหน่วยละ 6.237 บาท และตามที่กองทุนคาดการณไ์ว้ตามรายงาน
ประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดร้บัผลตอบแทนอีกประมาณหน่วยละมากกว่า 8 บาท ซึ่งจะมากกว่าราคา
หน่วยลงทนุตอนจดัตัง้กองทนุที่ 10.8 บาท 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า แผนการคืนทนุท่ีกองทนุก าหนด สามารถดขูอ้มลูไดจ้ากที่ใด 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงว่า แผนการคืนทนุจะไม่ไดจ้ดัท าไว ้แต่กองทนุจดัท าประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย และกระแสเงินสทุธิ
ที่กองทนุคาดว่าจะไดร้บั โดยประมาณการดงักล่าวอยู่ใน Presentation ของกองทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า ปัจจยัอะไรที่จะท าใหร้าคาหน่วยลงทนุปรบัเพิ่มขึน้ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า ตามที่นักวิเคราะหไ์ดว้ิเคราะหม์ูลค่าหน่วยลงทุนไวสู้งกว่าราคาหน่วยลงทุนในปัจจุบนั 
บริษัทจัดการคาดว่า สาเหตุที่ราคาหน่วยลงทุนต ่ากว่าราคาที่นักวิเคราะหไ์ดว้ิเคราะหไ์ว ้คือ ระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
ในการไดส้ิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต และจ านวนผูโ้ดยสารที่ยงัไม่เทียบเท่ากับจ านวนผูโ้ดยสารก่อนเกิด
การแพรร่ะบาดของโควิด  ดงันัน้ ถา้หากอตัราผลตอบแทนของกองทนุที่คาดว่าจะไดร้บัปรบัเพิ่มขึน้ หรือจ านวนผูโ้ดยสารเพิ่มขึน้ 
ก็จะเป็นปัจจยัที่จะท าใหร้าคาหน่วยลงทนุปรบัเพิ่มขึน้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า ถ้าอ้างอิงจากอัตราเงินคืนทุนในปีล่าสุด จ านวนหน่วยละ 60 สตางค ์
ถา้หากกองทุนจ่ายเงินคืนทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 7 ปี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดเ้งินคืนทุนจ านวนหน่วยละ 4.20 บาท 
ใช่หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า อตัราเงินคืนทุนนัน้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูโ้ดยสาร ถา้หากจ านวนผูโ้ดยสารเพิ่มขึน้ อตัราค่าโดยสาร
สงูขึน้ รายไดค้่าโดยสารของกองทนุก็จะเพิ่มขึน้ กองทนุก็จะสามารถจ่ายเงินคืนทนุในอตัราที่เพิ่มขึน้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่านหนึ่งสอบถามว่า นโยบายจากรฐับาลใหม่ที่จะปรบัลดอตัราค่าโดยสาร สามารถกระท าไดห้รือไม่ 
และสญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต มีการควบคมุราคาไวห้รือไม่ 

คณุสรุพงษ์ ชีแ้จงว่า ณ ปัจจบุนั กรุงเทพมหานครยงัคงปฏิบตัิตามสญัญาสมัปทานในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชน์
จากรายไดค้่าโดยสาร ถา้หากรฐับาลใหม่จะปรบัลดอตัราค่าโดยสาร กรุงเทพมหานครจะตอ้งชดเชยรายไดค้่าโดยสารที่ลดลง 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุนประจ าปี 
2565/66 เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรเชิญคณุฐปณียใ์หน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูในวาระที่ 4 ต่อที่ประชมุ 
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วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2566/67 

 คณุฐปณียแ์ถลงใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทจดัการไดแ้ต่งตัง้บรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดั (“อีวาย”) เป็นผูส้อบบญัชี
ของกองทนุ (กองทนุไม่มีบรษิัทย่อย) ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2566/67 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ุณวุฒิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี 
ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ัดกันในการท าหนา้ที่
สอบบญัชีของกองทนุ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้

 1. นายปรีชา อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5800 และ/หรือ 

 2. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5767 และ/หรือ 

 3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4523 

ผูส้อบบญัชีในล าดบัที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner จะปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุในปี 2566/67 เป็นปีแรก 

 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จะจดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุน
แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทุนประจ าปี 2566/67 คือ 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นตามที่เกิดขึน้จรงิ 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง และอื่นๆ) โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีเท่ากบัปี 2565/66 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) คือ 1,010,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการงานสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการ
จัดเก็บรายไดค้่าโดยสารโดยระบบจัดเก็บรายไดค้่าโดยสารอัตโนมัติ และค่าบริการงานสอบทานการควบคุมภายใน
ของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน โดยค่าบรกิารอื่นเท่ากบัปี 2565/66 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี  
และค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจ าปี 2566/67 ตามรายละเอียดข้างตน้ บริษัทจัดการเห็นว่า 
ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต.  
โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุ 

พิธีกรแถลงว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ 
เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบักองทนุ 
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พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 4 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุเขา้ร่วมประชุมเอง 
หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถสอบถามตามช่องทางการสนทนาผ่านขอ้ความ  
โดยให้ท่านพิมพข์้อความ และกดปุ่ มส่งค าถาม หรือช่องทางการสนทนาผ่านทาง video conference โดยให้ท่านกดปุ่ ม
สอบถามผ่านภาพและเสียง และกดปุ่ มตกลง เพื่อจองคิว เมื่อไดร้บัอนุญาตจากเจา้หนา้ที่ควบคุมระบบ ขอใหท้่านเปิดกลอ้ง
และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องท่าน 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า เนื่องจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมโดยบรษิัท อเมรกินั แอ๊พเพรชลั (ประเทศไทย) 

จ ากดั มีความส าคญักบัผลประกอบการของกองทนุ ผูส้อบบญัชีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตรวจรายงานของผูป้ระเมินหรือไม่ อย่างไร 

และถา้ผูส้อบบญัชีไม่ไดต้รวจ ใครช่วยสอบทานรายงานของผูป้ระเมิน 

คณุศิรเิพ็ญ ชีแ้จงวา่ ผูส้อบบญัชีท าหนา้ที่ตรวจทานรายงานของผูป้ระเมิน โดยจะตรวจทานสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่อง

ของรายได ้คา่ใชจ้า่ย และอตัราคดิลดในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี
ประจ าปี 2566/67 เรียบรอ้ยแลว้ 

วาระที ่5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพิ่มเติม หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเสนอวาระใด ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ แจง้ขอ้กล่าวหาว่า 
การท าสัญญาบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้รว่มงานหรือด าเนินการในกิจการของรฐั มีผลกระทบต่อกองทนุหรือไม่ อย่างไร 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า เหตุการณด์ังกล่าวไม่ไดม้ีผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับสายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย มิใช่สายเขียวส่วนหลกั 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า Presentation จะดไูดท้ี่เว็บไซตข์องกองทนุใช่หรือไม่ 

คณุฐปณีย ์ชีแ้จงว่า Presentation จะเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องกองทนุ 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า อตัราคิดลดในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นรอ้ยละ 7 เป็นอตัราที่สงูเกินไปหรือไม่ 

คุณฐปณีย ์ชีแ้จงว่า ผูป้ระเมินมลูค่ายุติธรรมใชส้ตูรตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost 
of Capital: WACC) และทฤษฎีอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั กบั ความเส่ียงของตลาด (Capital Asset Pricing Model: CAPM)  
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล และน าค่าชดเชยความเส่ียงตลาดมาค านวณ เทียบกบับรษิัทท่ีน ามาเปรียบเทยีบ
ในธุรกิจใกลเ้คียง จากการค านวณและเทียบเคียงแลว้ ผูป้ระเมินเห็นว่าอตัราคิดลดในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นรอ้ยละ 7 
เป็นอตัราที่เหมาะสม 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า อัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นในอดีต คือ รอ้ยละ 9 และต่อมาลดลงมา
ในช่วง 2-3 ปีที่ ผ่านมา เหลือร้อยละ 6 แล้วจึงปรับขึน้มาที่ร ้อยละ 7 ตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และ
ผลตอบแทนของหุน้ต่างประเทศที่ปรบัตวัสงูขึน้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่านหน่ึงสอบถามว่า เมื่อสิน้สดุระยะเวลาตามสัญญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายได้
ในอนาคต กองทุนจะสามารถต่ออายุสญัญาไดห้รือไม่ ถา้หากต่ออายุสญัญาไม่ได ้ผูจ้ดัการกองทุนจะปิดกองทุนและคืนเงิน
ตามมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ เวลาดงักล่าวใช่หรือไม่ 

คุณสรุพงษ์ ชีแ้จงว่า สญัญาสมัปทานที่ท  ากับกรุงเทพมหานคร บีทีเอสซีสามารถยื่นขอต่ออายุสญัญาสมัปทานได้
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปีก่อนสิน้สดุสญัญา หรือถา้หากกรุงเทพมหานครประสงคจ์ะต่ออายสุมัปทาน
ก็สามารถท าได ้โดยเขา้ใจว่าสามารถด าเนินการไดล่้วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า หากบีทีเอสซีสามารถต่ออายุสญัญาสมัปทานได ้กองทุนก็มีสิทธิที่จะลงทุนในการรบั
ประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต ส าหรบัสายสีเขียวส่วนหลกัต่อไปได ้ แต่ถา้หากไม่มีการต่ออายสุญัญาสมัปทานหรือลงทนุเพิ่มเติม 
ผูจ้ดัการกองทนุจะปิดกองทนุ โดยมลูค่าหน่วยลงทนุจะเป็นศนูย ์

คณุฐปณีย ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในกรณีปิดกองทนุ กองทนุจะตอ้งช าระบญัชีและช าระหนีสิ้นต่าง ๆ หากมีเงินเหลือเท่าใด
ก็จะคืนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า เอกสารเก่ียวกับจ านวนผูโ้ดยสาร รายได ้และประมาณการผูโ้ดยสารตัง้แต่อดีต  
สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่ใด 

คุณฐปณีย ์ชีแ้จงว่า เอกสารที่แสดงจ านวนผูโ้ดยสาร และรายได ้จะอยู่ใน Presentation ที่กองทุนน าเสนอ ส าหรบั
ประมาณการรายได ้จะอยู่ในรายงานการประเมินของผูป้ระเมินมลูค่ายตุิธรรม ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่เว็บไซตข์องกองทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามวา่ เนื่องจากระยะเวลาตามสญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต
เหลือนอ้ย การลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสรา้งสถานีระหว่างสถานีอารีย ์และสถานีสะพายควาย กองทุนพิจารณาความคุม้ค่า
ในการลงทนุนีอ้ย่างไร 

คุณศิริเพ็ญ ชีแ้จงว่า กองทุนจะพิจารณาความคุม้ค่าในการลงทุน โดยพิจารณารายไดส่้วนเพิ่มจากการเปิดสถานี 
และรายไดส้ทุธิ รวมถึงเงินลงทนุว่าเป็นเท่าใด  โดยกองทนุจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินจ านวนผูโ้ดยสารใหม่ที่ใชบ้ริการว่าเป็นเท่าใด 
คิดเป็นรายไดเ้ท่าใด และเมื่อหกัค่าใชจ้่ายแลว้ คุม้ค่ากบัตน้ทนุการลงทนุของกองทนุหรือไม่ 
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 ผูถื้อหน่วยลงทนุท่านหนึ่งสอบถามว่า ในทางเทคนิคมีปัญหาเรื่องจ านวนตูร้ถไฟต่อรถไฟฟ้าหนึ่งขบวนหรือไม่ 

คุณสรุพงษ์ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัรถไฟฟ้ามีความยาว 4 ตูร้ถไฟ ถา้หากในอนาคตมีผูโ้ดยสารเพิ่มขึน้ รถไฟฟ้าก็สามารถ
เพิ่มจ านวนตูร้ถไฟไดอ้ีก 2 ตูร้ถไฟ เพราะสถานีรถไฟฟ้ามีความยาวเพียงพอท่ีจะรองรบัการเพิ่มจ านวนตูร้ถไฟดังกล่าว 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม และสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิด
การประชมุสามญัประจ าปีของกองทนุ 

ประธานที่ประชมุกล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุ และกล่าวปิดการประชมุ เมื่อเวลา 16.00 น. 

  

ประธานในที่ประชมุ 
 
 

       นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 


